



Nhung nhớ trong đêm

Nhạc và lời Nguyễn Bích

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It consists of five staves of music with Vietnamese lyrics underneath. Chords are indicated above the notes, and triplets are marked with a '3' and a bracket. The lyrics are: "Chìm trong bóng đêm, với ly cà phê đen từng giọt buồn, giọt buồn, giọt đắng đọng trên môi. Giữ ta cách xa nhớ khi còn bên nhau, nghe dạo cung đàn ly cà phê nóng đôi bàn tay lạnh, quạnh hiu. Nhớ hôm nào ta ngồi đây bên nhau cùng mơ đến một ngày kết".

Chìm trong bóng đêm, với ly cà phê đen từng giọt
buồn, giọt buồn, giọt đắng đọng trên môi. Giữ ta cách
xa nhớ khi còn bên nhau, nghe dạo cung đàn ly cà phê
nóng đôi bàn tay lạnh, quạnh hiu. Nhớ hôm
nào ta ngồi đây bên nhau cùng mơ đến một ngày kết



18 C B7 Am

trộn ước thể. Đêm dần tàn gió sương đêm lạnh

21 Em C B

lạnh nhờ mùi hương tóc cũ, cô đơn nghẹn ngào, một lần

24 B7 Em Am

đấu là thiên thu. Thời gian đâu qua, vẫn như còn bên nhau, tình còn

28 B B7 C B7

nóng ngọt bùi nóng thắm và si mê, về đây với

32 Em Am F#m C

nhau, giữ hơi thở cho nhau, với nhau đời này dù cho có muộn

36 B Bm Em B7 Em

màng, giữ cho còn nhau. Về đây với nhau...

Sheet Nhung nhớ trong đêm, file .PDF

"1. Chìm trong bóng đêm với ly cà phê đen"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Nhung nhớ trong đêm của tác giả Nguyễn Bích đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Nhung nhớ trong đêm
- Tác giả: Nguyễn Bích
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4505-nhung-nho-trong-dem>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com